

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Kính thưa - Chủ Tọa Hội Nghị.
- Các cấp Lãnh Đạo
- Quý cô bác anh chị cử tri và quý ứng cử viên kính mến.

- Tôi tên Lê Văn Hỏa cấp phẩm trong tôn giáo Cao Đài là Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh phó trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh tỉnh Tây Ninh.

- Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, quý cô bác anh chị cử tri nơi làm việc và nơi cư trú đã tin nhiệm giới thiệu tôi tham gia ứng cử Đại Biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin cảm ơn chủ tọa hội nghị và quý cô bác anh chị cử tri nơi tôi ứng cử hôm nay đã dành cho tôi và các ứng cử viên khác thời gian để gặp gỡ và xin được trình bày chương trình hành động của mình.

- Kính thưa quý Ngài và quý vị.

Là một Chức sắc của Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, bản thân hiến thân trọn đời cho Hội Thánh tôi rất tâm đắc và cố gắng thực hiện đường hướng hành đạo, mục đích phục vụ dân tộc, tổ quốc nhưn loại và chúng sanh, với phương châm nước vinh đạo sáng, tốt đời đẹp đạo của Hội Thánh đề ra, hôm nay được tin nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân cấp tỉnh, nếu được sự tin tưởng, ủng hộ và đặc cử tôi tâm niệm và phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1/ Tôi luôn phấn đấu không những rèn luyện phẩm chất đạo đức thường xuyên gần gũi tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi mình ứng cử để tìm hiểu lắng nghe và ghi nhận đầy đủ tâm tư nguyện vọng, qua đó có tiếng nói phản ảnh đạo đạt để được cơ quan hữu quan, chính quyền xem xét giải quyết đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân được viên mãn.

2/ Cố gắng hết sức mình thực hiện vai trò đại diện người dân tín ngưỡng tôn giáo tại cơ quan quyền lực nhà nước địa phương cùng thường trực Hội Đồng Nhân Dân, đại biểu Hội Đồng Nhân Dân phấn đấu xây dựng quê hương tỉnh nhà, kinh tế phát triển đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững khôì đại đoàn kết dân tộc ngày càng thắt chặt trân trọng quan hệ tốt đẹp.

3/ Với trách nhiệm là phó trưởng ban Đại Diện Hội Thánh tỉnh Tây Ninh, nếu được đặc cử, cử tri tin nhiệm bầu trở thành Đại Biểu HĐND tỉnh tôi có thêm điều kiện thuận lợi góp phần chăm lo phát triển nghiệp đạo tỉnh nhà thực hiện các công tác chăm lo an sinh xã hội, giúp khó trợ nghèo, xây dựng quan hệ đạo đời tương đắc.

Cuối cùng một lần nữa xin chân thành cảm ơn chủ tọa hội nghị các cấp lãnh đạo và cô bác, anh chị cử tri dù có được và không được vào Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh tôi vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Xin kính chúc quý Ngài - Quý Vị dồi dào sức khỏe hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào.

Ứng cử viên Giáo Hữu Ngọc Hỏa Thanh
Lê Văn Hỏa

